

Tinh Thần Chống Cộng của Thế Giới Tự Do

Trần Xuân Thời

Trước sự liên tục tấn công của nhà cầm quyền CSVN vào tập thể người Việt tự do trên toàn thế giới, bằng hết nghị quyết này đến quyết định khác, nhưng đều bị vô hiệu hóa trước tinh thần bất khuất của người Việt quốc gia hải ngoại.

Các nước theo chế độ Cộng sản đã mất hết uy tín trên chính trường quốc tế vì vi phạm nhân quyền. Chủ nghĩa CS trong các thập niên 1950-1980 đã chiếm gần một nửa thế giới. Sau năm 1990, chỉ còn 4 nước CS trên 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Tinh thần chống Cộng tích cực của thế giới tự do đã giúp chúng ta vững tin vào chính nghĩa tự do đã được minh chứng qua một số dữ kiện tiêu biểu:

1-” Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.

2. Luật là địa phương – Law is local- nên các văn kiện do CSHN phổ biến tại hải ngoại đều vô giá trị về mặt pháp lý. Nếu có ai nhẹ dạ hoạt động cho CS, rốt cuộc cũng bị đồng hương phát giác, ruồng bỏ, thân bại danh liệt, hoặc bị cơ quan an ninh các quốc gia tự do hoặc FBI tại Hoa Kỳ theo dõi vì tội gián điệp cho ngoại bang, hay bị trục xuất vì vi phạm luật di trú như đã tuyên thệ không được hoạt động cho Cộng sản khi xin nhập tịch.

3- Ngày 2/2/2023, Quốc Hội Hoa Kỳ, trong phiên họp thứ 118, đã ban hành Nghị Quyết H. Con. Res.9 – Denouncing the horrors of socialism- tố giác Chủ nghĩa Xã hội CS đã sát hại cả trăm triệu người từ khi phát động cuộc cách mạng vô sản năm 1917 tại Nga Sô. Đảng CS Hà Nội đã phạm tội ác tày trời, gây chiến tranh tang tóc, làm thiệt hại nhân mạng cho hơn 5 triệu người Việt cả Nam lẫn Bắc và chôn sống trên 7000 người vô tội trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế.

4- Trong bản Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, CS Hà Nội bị liệt vào danh sách Special Watch List, vì vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng (SWL for countries where the government engages in severe violations of religious freedom) ngang hàng với các nước Phi châu! UB Tự Do Tôn Giáo Thế giới đã bác bỏ yêu cầu của Hà nội xin rút tên ra khỏi danh sách SWL

5- Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu ngày 19 tháng 9 năm 2019 là nghị quyết tố cáo "Chế độ Cộng sản đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt, diệt chủng và gây ra sự mất mát về nhân mạng và tự do trong thế kỷ 20 trên quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

6- Tại Úc Châu, Quốc Hội đã ban hành Đạo luật giải thể Đảng Cộng sản vào ngày 20 tháng 10 năm 1950, tuyên bố Đảng Cộng sản là một hiệp hội bất hợp pháp, bị giải thể và tài sản bị tịch thu. mà không được bồi thường.

7- Hiến Pháp VNCH đặt CS ra ngoài vòng pháp luật. Hoạt động cho CS bị cấm đoán dưới mọi hình thức. Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm các quyền tự do căn bản của con người, do đó, mặc nhiên cấm đoán những hành vi xét ra vi phạm hay cản trở sự thực hiện các quyền tự do hiến định, chẳng những cho công dân Hoa Kỳ mà triết lý hành động này còn hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

8- Trong suốt 100 năm sau ngày ban hành bản Tuyên Ngôn Cộng Sản Quốc Tế (1848-1948), phong trào Cộng Sản Quốc Tế (CSQT) đã bành trướng qua các Liên minh (Communist

Comintern): Phong trào Đệ nhất (1864-1876), Đệ nhị (1889-1918), Đệ tam (1919-1943) và Đệ tứ Quốc Tế (1938-1953). Mục đích của CSQT nhằm lật đổ chính quyền tư bản, lấy giải thoát giai cấp vô sản làm cứu cánh và kỳ vọng đạo binh vô sản thế giới kết hợp để tiêu diệt tư bản vì lịch sử thế giới là lịch sử của giai cấp đấu tranh, biểu tượng là cuộc cách mạng vô sản tháng 10, 1917 lật đổ triều đại Nga Hoàng Tsar Nicholas II.. Tại Trung hoa, Mao Trạch Đông đã thôn tính Trung hoa lục địa năm 1949 và Tưởng Giới Thạch phải di tản ra đảo Đài Loan. Chủ trương khủng bố, bạo động của CS đã giết hại hàng trăm triệu sinh linh từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại.

9- Trước sự bành trướng nhanh chóng của chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế, Hoa Kỳ đã gia tăng guồng máy an ninh quốc nội và tình báo quốc ngoại, ban hành và tu chính nhiều đạo luật ngăn ngừa phá rối trị an. Từ năm 1798 Hoa Kỳ đã ban hành luật Alien and Sedition Act. Năm 1917, Hoa Kỳ ban hành luật Espionage Act, đồng thời với cuộc cách mạng vô sản tại Nga xô. Năm 1901, Tổng thống William Mc Kingsley bị các phân tử chủ trương vô chính phủ ám sát. Tiểu bang New York ban hành luật ngăn ngừa tội phạm ám sát vì lý do chính trị và âm mưu lật đổ chính phủ. Năm 1919 Schenck, đảng viên CS, đã bị kết án vi phạm luật Espionage Act 1917 vì sách động thanh niên phản đối chiến tranh và cản trở vấn đề tuyển mộ binh sĩ. Năm 1919 tại Ohio, Debs, một thủ lĩnh CS, đã đọc diễn văn trước 1,200 khán giả nhằm xách động chống chiến tranh, xúi dục thanh niên bất tuân lệnh nhập ngũ, đã bị kết án trên 10 năm. Năm 1927 tại California, Whitney, đảng viên CS, bị kết án vi phạm luật Criminal Syndicalism Act, tổ chức phá hoại, dùng bạo lực làm phương tiện lật đổ chính quyền hợp pháp.... Năm 1951, chiếu luật Smith Act, 11 lãnh tụ CS đã bị kết án vì chủ trương bạo hành, lật đổ chính phủ.

10- Tại Hoa Kỳ, Quốc hội đã ban hành luật trừng trị các hành động phá rối trị an, lật đổ chính phủ. Các luật lệ cấp Liên bang cũng như cấp Tiểu bang hiện nay vẫn còn có hiệu lực áp dụng đối với các hành vi phá rối trị an, lợi dụng tự do ngôn luận tuyên truyền xuyên tạc, sách động quần chúng tạo nguy cơ cho nền an ninh quốc nội. Mặc dù hiện nay Hoa Kỳ giao thương với các nước Cộng sản, nhưng các chính quyền độc tài vẫn đối nghịch với thế giới tự do, chứ không có nghĩa bang giao tức là xóa bỏ lẫn ranh Quốc Cộng.

11- Luật Hoa kỳ: Communist Control Act of 1954. **Đạo luật Kiểm soát Cộng sản năm 1954** của Hoa Kỳ được Tổng thống [Dwight Eisenhower](#) ký vào ngày 24 tháng 8 năm 1954, đặt [Đảng Cộng sản Hoa Kỳ](#) ra ngoài vòng pháp luật. Khoản 2 phân định sự khác biệt giữa chính đảng quốc gia và chính đảng Cộng sản:

(1)- Quốc hội xác nhận và tuyên bố rằng đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ, mặc dù có mục đích như là một đảng chính trị, nhưng trên thực tế là một công cụ của âm mưu lật đổ Chính phủ Hoa Kỳ.

(2)- Đảng CS tạo thành một chế độ độc tài trong một nước Cộng hòa, đòi hỏi cho mình những quyền và đặc quyền dành cho các đảng phái chính trị, nhưng lại phủ nhận tất cả các quyền tự do được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm cho tất cả các đảng phái khác.

(3)- Không giống như các đảng chính trị quốc gia phát triển các chính sách và chương trình của đảng thông qua các phương tiện công cộng, bằng cách dung hòa nhiều quan điểm cá nhân khác nhau và đệ trình các chính sách và chương trình đó tới cử tri nói chung để phê

chuẩn hoặc không tán thành. Các chính sách và chương trình của đảng Cộng sản được các nhà lãnh đạo nước ngoài của phong trào Cộng sản quốc tế bí mật quy định.

(4)- Các thành viên của đảng Cộng sản không có vai trò gì trong việc xác định các mục tiêu của đảng và không được phép lên tiếng bất đồng quan điểm với các mục tiêu của đảng.

(5)- Không giống như các thành viên của các đảng phái chính trị quốc gia, các thành viên của đảng Cộng sản được tuyển dụng để truyền bá các mục tiêu và phương pháp của đảng, đồng thời được tổ chức, hướng dẫn và kỷ luật để thực hiện một cách mù quáng các nhiệm vụ do người đứng đầu đảng bộ giao phó.

(6)- Không giống như các đảng chính trị quốc gia, đảng Cộng sản thừa nhận không có giới hạn hiến pháp hoặc luật định nào đối với hành vi của đảng hoặc của các thành viên.

(7)- Đảng Cộng sản có số lượng thành viên tương đối nhỏ và ít có dấu hiệu cho thấy khả năng đạt được mục đích của mình bằng các biện pháp chính trị hợp pháp.

(8)- Mối nguy hiểm cố hữu trong hoạt động của đảng Cộng sản là hoạt động không phát sinh từ số lượng, mà từ việc đảng không thừa nhận bất kỳ hạn chế nào về bản chất hoạt động của mình và sự cố gắng của đảng Cộng sản đề xuất nhằm chủ trương phá hoại chính phủ hợp hiến của Hoa Kỳ bởi bất kỳ phương tiện sẵn có nào, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực và bạo lực.

(9)- Nhằm giữ chủ trương trên, vai trò của đảng Cộng sản với tư cách là cơ quan của một thế lực thù địch nước ngoài khiến sự tồn tại của nó trở thành mối nguy hiểm hiện nay và liên tục trong tương lai đối với an ninh của Hoa Kỳ.

(10)- Đó là phương tiện của đảng Cộng sản mà qua đó các cá nhân bị dụ dỗ phục vụ phong trào Cộng sản thế giới, được huấn luyện để thực hiện mệnh lệnh được chỉ đạo và kiểm soát trong việc thực hiện âm mưu phục vụ cách mạng của họ.

12- Xin đơn cử một thí dụ về luật tiểu bang đối với chủ nghĩa Cộng sản. Luật của tiểu bang Massachusetts, định nghĩa các tổ chức khuynh đảo là những tổ chức có mục đích chung nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp bằng phương pháp bạo động bằng các phương thức bất hợp pháp. Đảng Cộng sản là đảng có mục đích khuynh đảo, do đó đảng Cộng sản là đảng không được luật Massachusetts công nhận. Tổng trưởng Tư pháp có nhiệm vụ điều tra và truy tố các tổ chức khuynh đảo. Đảng viên các tổ chức khuynh đảo thường bị truy tố về tội hình sự, không được ứng cử vào các chức vụ công cử, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tại các cơ quan công quyền, không được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập và tư thực, và bị cấm hành nghề trong nhiều lĩnh vực nhân sinh.

Vi vậy, Đảng Cộng sản phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật

13- Hoa kỳ, cũng như các quốc gia tự do, mọi công dân có quyền thể hiện tư tưởng và hành động theo quy định của luật pháp để bảo vệ an ninh, trật tự và sinh mạng chung của công dân và bị truy tố, nếu phạm luật với châm ngôn là không ai có thể tự biện hộ là mình phạm lỗi vì không biết luật:

“Ignorance of law is no excuse”.

Nhờ vậy mà Hoa Kỳ, một xã hội hợp chủng, nhưng duy trì được tự do, an ninh, trật tự để nhân dân vui hưởng được đời sống an bình. An cư, lạc nghiệp là điều kiện tiên quyết để mọi công dân nỗ lực đóng góp vào sự phồn thịnh của quốc gia.

Các văn kiện thượng dẫn đã dẫn chứng các trường hợp hoạt động cho Cộng sản, quấy rối trị an, đã bị truy tố, Gần đây, có dấu hiệu hiệu phá hoại tại vài thành phố đã khiến cho chúng ta e ngại.

14- Thực ra, lực lượng chống CS ở Hoa Kỳ rất mạnh mẽ, đã đến Hoa Kỳ từ các nước bị Hồng Quân Nga chiếm đóng sau thế chiến thứ hai và trong thời gian chiến tranh lạnh

Tại Hoa Kỳ hiện nay có một số tổ chức chủ trương cực hữu như John Birch Society, 20th Century Reformation Hour, Life Line, Christian Crusade, Manion Forum, Christian Anti-Communist Crusade, Liberty Lobby, Conservative Society of America, Church League of America, Harding College's National Education Program, Richard Cotten, Christian Freedom Foundation, v.v. Những người di dân từ các nước Đông Âu bị Hồng quân Nga chiếm đóng sau đệ nhị thế chiến hoạt động mạnh mẽ trong các tổ chức cực hữu.

Mỗi cơ quan đều có tạp chí để phổ biến đường lối trong quần chúng. Chủ trương quốc gia cực hữu nhất quyết không công nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, đã đang là thành trì chống cộng hăng hái nhất hiện nay. Chính thành phần này có mặt trong mọi cơ quan chính quyền và cũng đã ủng hộ tiếp nhận nạn nhân chiến cuộc Đông Dương. Lực lượng chống CS mới dền sau 1975 tuy là thiểu số nhưng đóng góp đáng kể nâng cao tinh thần chống CS tại các quốc gia tự do.

15- Ngày nay Cộng sản Việt Nam manh tâm xâm nhập Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại hải ngoại, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp gây áp lực (peer pressure) vừa nhẹ nhàng, vừa hợp lý, trong tinh thần bất bạo động, phù hợp với tinh thần dân chủ pháp trị trong các quốc gia mà chúng ta đang sinh sống.

Các văn kiện thượng dẫn đã dẫn chứng các trường hợp hoạt động cho Cộng sản, quấy rối trị an, đã bị chính quyền truy tố, chứ không nên tin rằng “Bang giao” là xóa bỏ lẫn ranh “Quốc Cộng”.

16- Đối phó với âm mưu Cộng sản xâm nhập Cộng Đồng Người Việt Tự do tại hải ngoại, chúng ta kiên nhẫn, bác bỏ các văn kiện do Cộng sản phổ biến trên báo chí, phát thanh, truyền hình và âm thầm nhận diện, thu thập chứng tích, không liên lạc, cô lập những kẻ bị tình nghi, và mật báo cho cơ quan an ninh địa phương và tích cực tham gia các đoàn thể chống Cộng sản.

(1)- Có thể không thay đổi cơ cấu tổ chức các đoàn thể xã hội, cộng đồng, chính trị, để tránh phân hóa nội bộ và cần thêm nhiều thời gian.

(2)- Nhưng cần cải tiến sinh hoạt của mọi tổ chức nhằm tạo sự đoàn kết, dĩ hoà vi quý trong nội bộ để thống nhất hành động.

(3)- Để thực hiện hữu hiệu các chương trình sinh hoạt cụ thể nhằm bảo vệ an sinh cho thành viên, bằng cách:

(4)- Nhận dạng (identify), cách ly (isolate) và truyền thông (communicate) cho nhau về các phần tử tỏ thái độ thân cộng, hay hoạt động cho Cộng sản thể hiện qua các hành vi:

(5)- Qua lời nói như ca tụng VC, chê bai các đoàn thể chống cộng, các hành vi tham gia sinh hoạt do VC tổ chức trong sinh hoạt hằng ngày về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, ...nên nói có sách mách có chứng để tránh sự hàm oan.

(6)- Tại sao, chúng ta nói ông A, bà B là đảng viên Dân Chủ hay Cộng Hoà thì không sao mà nói đến hành vi làm tay sai CS thì bị phê bình, xa lánh... Vì trong tâm tưởng của người bản xứ, các viên chức công quyền, quan niệm Công sản như là những phần tử phá hoại, xấu xa...như luật định những ai hoạt động cho CS thì không được nhập tịchLuật lệ đã nghiêm nhiên hàm ý “phân biệt bạn, thù.” Loại bỏ kẻ xấu, thu nhận người tốt. Luật lệ phản ánh quan niệm của dân chúng về mức thang giá trị luân lý, xã hội, chính trị của mỗi quốc gia.

(7)- Với các biện pháp nhẹ nhàng nêu trên, dần dần các phần tử thân cộng bị cô lập thì các chương trình sinh hoạt thân cộng tự nhiên thất bại và tan biến.

(8)- Thực hiện châm ngôn: Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

(9)- “Nhân vô viễn lộ, tặc hữu cận ưu- Người mà không biết lo xa, tại hoạ ắt hẳn gần kề”. Chúng ta sẵn sàng tố cáo với cơ quan an ninh địa phương (FBI: 1-800-225-3324) về các hoạt động “Đặc vụ” của Cộng sản Hà nội nguy hại đến sinh mạng và tài sản của tập thể người Việt tự do hải ngoại. FBI Hoa Kỳ đã khám phá hoạt động đặc vụ của Trung cộng tại New York trong năm 2023, hoặc đã phát giác và bắt giữ nữ sinh viên Trung cộng tại Đại học Harvard làm gián điệp cho Cộng Sản và nhiều trường hợp khác,.

(10) Để được sống an cư lạc nghiệp, người Việt quốc gia hải ngoại và quốc nội quyết tâm tranh đấu để tái lập tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam cho đến ngày toàn thắng.

(11) Trước đây Trung Cộng, lợi dụng vấn đề trao đổi văn hoá, lập ra hàng chục Viện Khổng Tử tại các quốc gia tự do. Các cơ sở văn hoá này là những tổ chức gián điệp nguy trang của Trung Cộng, đã bị phát giác và phần lớn đã bị đóng cửa. Trong năm 2023, nhà cầm quyền CS Hà nội đã ban hành quyết định 1334 nhằm chủ đích bành trướng hoạt động đặc vụ gián điệp tại các quốc gia tự do có người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng sản qua các hình thức giao lưu về văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo sự ...

17- “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Quản trị là tiên liệu. Ngoài các biện pháp thượng dẫn, các đoàn thể chính trị, xã hội, cộng đồng nên chú tâm đến các cơ sở mới được thành lập trong phạm vi trách nhiệm của mỗi địa phương.

Các hiệp hội xã hội, công đồng, chính trị, có thể gửi thư thông báo trước về dự mưu của Quyết định 1334 do CS Hà nội ban hành năm 2023 cho các đơn vị hành chính có nhiệm vụ cấp giấy phép tại các quốc gia về việc Cộng sản VN dự định thành lập các tổ chức văn hoá, xã hội, kinh tế trá hình... để hoạt động gián điệp và lũng đoạn sinh hoạt bình thường của các tập thể Cộng đồng Việt Nam tự do.

CSVN cài đặc công vào các cơ quan công, tư tại các địa phương có người Việt Nam tỵ nạn cư ngụ, cũng như tổ chức các cơ quan buôn bán hàng hóa quốc cấm, tội phạm để hạ uy tín Công Đồng Việt Nam. Trong văn thư gửi cho các cơ quan hữu trách có thể tham chiếu các Đạo luật, các Nghị Quyết đã được các quốc gia hay Châu lục ban hành, liên quan đến vấn đề ngăn ngừa hoạt động của Cộng sản quốc tế và đính kèm Quyết định 1334 của CSVN để các cơ quan hữu trách tiện tham khảo.

18- Trong chuyến viếng thăm VN ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổng Thống Hoa Kỳ, vì lý do an ninh, phát triển kinh tế, trao đổi kỹ thuật, chiến lược, dự định thu nhận 30.000 sinh viên Việt Nam qua du học tại Hoa Kỳ... Tin này đã loan báo trong bản Tuyên bố chung về chương trình “đối tác chiến lược”.

Bản Tuyên bố chung đã được viết bằng văn phong ngoại giao một cách tế nhị, tránh dùng những danh từ, có thể gây dị ứng với nhà cầm quyền CS Hà Nội như vấn đề bảo vệ nhân quyền.

Tuy vậy, lưỡi gươm Damocles vẫn treo lơ lửng trên đầu các thành viên của đảng Cộng Sản VN khi CSVN cam kết trong bản Tuyên bố chung: “Đôi bên phải tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Luật Quốc Tế:”

(1)- Tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Trong phần mở đầu Hiến chương Liên Hiệp Quốc **“tái khẳng định niềm tin vào các quyền cơ bản của con người, vào phẩm giá và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng của nam giới và phụ nữ và của các quốc gia lớn và nhỏ”**

Ngoài ra, điều thứ 5 trong 7 điều mở đầu của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ấn định: **“Các nước hội viên theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc xác nhận niềm tin tưởng vào các quyền căn bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của con người, và quyền hạn bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như quyết tâm thăng tiến đời sống xã hội trong tự do, no ấm”.**

(2)- Tôn trọng Luật quốc tế

Luật quốc tế gồm các hiệp ước quốc tế, như Luật về Biển, các Công ước quốc tế, các văn kiện do nhiều quốc gia ký kết... kể cả các Hiệp Ước quốc tế về Việt Nam. Luật quốc tế liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết ...

(3)- Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ nhận 30,000 sinh viên VN qua Hoa Kỳ du học. Ba mươi ngàn sinh viên đã được giáo dục theo ý thức hệ Cộng sản cấp trung học phổ thông.

Chúng ta, một mặt có thể cải hóa, giúp số nhân lực “du sinh” này thấm nhuần ý thức hệ tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, biến khối nhân lực này hữu ích cho kế hoạch dân chủ hóa VN trong tương lai. Muốn vậy, các cộng đồng cần có tổ chức ban đặc nhiệm chuyên trách vấn đề này, thay vì hờ hững với vấn đề du sinh. Mặt khác, thế nào cũng có ý kiến chống đối sự tiếp nhận du sinh, nhưng sự chống đối sẽ khó có kết quả tích cực như ý. Các đại học Hoa Kỳ cần sinh viên quốc tế để phổ biến nền giáo dục nhân bản, khoa học, kỹ thuật tân tiến về các ngành sinh hoạt nhân sinh, nhằm mục đích cải thiện nhân loại trong tinh thần lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo và nhất là vấn đề tài chính để tự duy trì và phát triển.

19- Vấn đề đối phó với Cộng sản Việt Nam xâm nhập Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản ĐĐNV TNCS là danh xưng nên dùng thay vì dùng danh xưng Việt Kiều. Danh xưng Việt Kiều làm mất căn cước tị nạn, dần dần sẽ hóa giải lý do tại sao chúng ta phải ly hương,.

Bản tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và CS Hà Nội về “Đối tác chiến lược”, liên quan đến Á Đông sự vụ, không có điều khoản nào cho phép đảng Cộng sản VN xâm nhập cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại các quốc gia tự do hải ngoại.

Cổ nhân đã cảnh giác “Nhân vô viễn lộ, tắc hữu cận ưu”. Người mà không biết lo xa, tại họa ắt hẳn gần kề. Cuộc hành trình vạn dặm, bắt đầu bằng một bước chân.

Chúng ta có thể kêu gọi các quốc gia tự do hỗ trợ tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. Tuy nhiên, trước hết, chính chúng ta, những công dân tôn trọng tinh thần tự do, dân chủ, nhân quyền, cần kết chặt thân tình, kết tinh chí hướng, thực hiện bước đầu tiên nhằm giữ vững CĐNVQG TNCS, ngôn hành hợp nhất, để đạt đến cứu cánh tái lập tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc cho toàn dân.

Kính thư

Trần Xuân Thời

Freedomforvn1975@aol.com

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/TranXuanThoi.html>

www.vietnamvanhien.net



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM